
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 171  —  160. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um störf á vegum ríkisins.

Frá Birni Val Gíslasyni og Þuríði Backman.

Hver hefur þróun fjölda starfa á vegum ríkisins verið sl. 15 ár
a. á höfuðborgarsvæðinu,
b. utan höfuðborgarsvæðisins, skipt eftir landshlutum?

Skriflegt svar óskast.


